

คำกล่าวของฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน
อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล ISO 14001
วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓
ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ท่านผู้นำท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าบางปะกงทุกคน ในความสำเร็จจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม จนได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล ISO 14001 จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ในยุคโลกาภิวัตน์ โลกไร้พรมแดน มีการติดต่อกิจกรรมร่วมกันระหว่างประเทศหลากหลายรูปแบบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จัดเป็นมาตรฐานสากลที่นานาอารยประเทศที่เป็นสมาชิกถือปฏิบัติ และยอมรับร่วมกันซึ่งกำหนดโดยองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีสมาชิก 100 กว่าประเทศ ตัวแทนสมาชิกมาจากหน่วยงานมาตรฐานแห่งชาติทั้งหมด สำหรับประเทศไทยมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในส่วนของประเทศไทย นอกจากมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รับผิดชอบดูแลแล้ว ยังมีหน่วยงานหนึ่งคือ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ

เป็นที่น่ายินดีว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่ง ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ และมีความห่วงใยในสภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยด้วย ผมได้ติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าบางปะกงมาโดยตลอด เห็นว่าโรงไฟฟ้าบางปะกงแม้จะเกิดขึ้นเมื่อ ๒๐ ปีมาแล้วแต่ก็ยังพัฒนาก้าวทันเทคโนโลยีและนำระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลเข้ามาใช้ในการพัฒนางานโดยตลอดมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการแสดงถึงความมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายและสติปัญญาความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่

ในส่วนของการบริจาคเงินให้แก่องค์การยูนิเซฟประเทศไทยนั้น ผมในฐานะทูตองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ที่ได้เสียสละทุนทรัพย์ส่วนตัว แสดงความเอื้ออาทรแก่เด็กไทยผู้ด้อยโอกาสให้ได้พบแสงสว่างในชีวิต ขอให้เมตตาจิตของท่านในครั้งนี้เป็นกุศล ที่นำพาท่านและครอบครัวไปสู่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น